

# Học sinh Trường THPT Quỳnh Côi trở thành thủ khoa khối B của cả nước

Với 29,35 điểm, em Bùi Đức Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Côi đã xuất sắc trở thành 1 trong 2 thủ khoa khối B của cả nước. Học chăm chỉ, thức đêm, cố gắng tập trung, tự giác trong học tập, giữ tinh thần thoải mái... là lý do để Đức Anh đạt được thành tích đáng nể trên.



Bùi Đức Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Côi, thủ khoa khối B cả nước.

kiến thức đã học và tăng cường luyện đề nhiều để rèn kỹ năng làm bài nhanh, chính xác nhất có thể. Em đặt ra nguyên tắc không làm sai những câu đơn giản, sau đó mới làm câu khó hơn. Đức Anh cho biết: Quan trọng nhất trong giai đoạn ôn thi vẫn là ý thức tự học. Em cố gắng tập trung tuyệt đối, không chần chừ trong lúc học. Để nhớ được các công thức, cách tốt nhất là thực hành nhiều, làm nhiều dạng bài tập nhất từ cơ bản đến nâng cao. Thấy giáo Vũ Ngọc Anh, chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết: Đức Anh là một học sinh khá thông minh, hoạt bát và học đều, học chắc tất cả các môn. Từ cuối năm lớp 11 em có sự bứt phá trong học tập. Đến hết năm lớp 12, điểm trung bình các môn của em đạt 8,8, em đạt giải nhì môn Hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Thấy trò tài giỏi cùng vui mừng trước kết quả em đạt được tại kỳ thi năm nay.

## Tự giác là phương pháp học tập quan trọng nhất

Sáng sớm ngày 24/7 Bùi Đức Anh mới tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của mình. Chỉ ít phút sau em vô cùng bất ngờ khi kết quả của em trở thành thủ khoa khối B của cả nước. Đức Anh chia sẻ: Ngay sau khi thi xong, dựa vào đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, em đã tự chấm điểm và biết mình được khoảng trên 29 điểm. Tuy nhiên, em và gia đình rất vui mừng khi biết mình là 1 trong 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn khối B cao nhất cả nước, trong đó môn Toán em được 9,6 điểm, môn Hóa 9,75 điểm và môn Sinh 10 điểm. Đức Anh cho biết, đây là kết quả của sự cố gắng và quyết tâm của em khi chuyển từ học khối A sang học khối B từ cuối năm lớp 11. Đức Anh nhận thấy mình thật sự thích

môn Sinh học, hơn nữa học khối B sẽ giúp ước mơ trở thành bác sĩ của em thành hiện thực. Chia sẻ về phương pháp học tập, Đức Anh cho biết: Trong suốt 12 năm học, em luôn tự giác học tập kể cả khi học trên lớp hay học ở nhà. Em không học thêm nhiều, thay vào đó em đăng ký một số khóa học trực tuyến trên mạng internet và giải các dạng bài tập từ khó đến dễ. Em xác định để có thể làm được các bài tập nâng cao thì trước tiên phải học chắc kiến thức nền tảng. Vì vậy, ở trên

lớp em cũng như các bạn khác tập trung cao độ nghe thầy cô giảng bài. Về nhà, em áp dụng kiến thức đó cho các dạng bài tập từ dễ đến khó để vận dụng.

Khoảng 3 tháng trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bùi Đức Anh mới tăng tốc ôn tập bằng cách buổi tối em học từ 8 - 11 giờ và dậy lúc 4 giờ sáng để học. Theo Đức Anh, thời gian sáng sớm không khí mát mẻ, yên tĩnh nên em học rất "vào". Ở giai đoạn này, Đức Anh tập trung ôn lại toàn bộ

## Giữ vững tinh thần, sức khỏe

Mặc dù tập trung cao độ cho việc học và ôn tập nhưng Bùi Đức Anh vẫn luôn tạo cho mình khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi, giảm bớt áp lực và giữ sức khỏe tốt khi bước vào kỳ thi. Đức Anh cho biết: Em

## THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

lớp 12A12, Trường THPT Nguyễn Du là á khoa khối A cả nước với 29,8 điểm (Toán 9,8 điểm, Vật lý 10 điểm, Hóa học 10 điểm). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh có hơn 20.300 thí sinh tham dự. Hội đồng thi tỉnh Thái Bình đã hoàn thành công tác chấm thi và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định.

## GẦN 600.000 GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ...

(Tiếp theo trang 1)

chưa đồng đều ở các địa phương; việc bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình ở một số địa phương còn hạn chế, việc huy động xã hội hóa chưa thực sự hiệu quả...

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục triển khai lập hồ sơ nghệ thuật chào mừng bằng sông Hồng trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch, thể thao, công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội theo kế hoạch; tiếp tục triển khai thực hiện đề án hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX...

Nhân dịp này, 3 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2021.

## HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Ngay sau hội nghị, các doanh nghiệp có 2 ngày để nghiên cứu, trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát đối với 26 số, ngành, đơn vị và UBND 8 huyện, thành phố. Phiếu khảo sát sẽ được gửi qua đường bưu điện cho đơn vị tư vấn tổng hợp nhằm bảo đảm độc lập, bảo mật, minh bạch thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Để môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, việc thực hiện kế hoạch DDCI năm 2022 được tỉnh phê duyệt, cụ thể thông qua đánh giá của công đồng doanh nghiệp là rất cần thiết nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp tham gia khảo sát cần nghiêm túc nghiên cứu kỹ nội dung các câu hỏi trong phiếu khảo sát và "chăm điểm" bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng hiện thực về chất lượng quản lý, điều hành nền kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Theo kế hoạch triển khai Bộ chỉ số DDCI, ngay sau khi khảo sát, đơn vị tư vấn sẽ tiếp nhận phiếu, nhập số liệu, phân tích, viết báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt và sẽ công bố kết quả xếp hạng DDCI năm 2022 trong tháng 9.

## HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM Thăm, trao quà cho 10 gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Vũ Thư

Sáng ngày 24/7, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thăm, trao quà cho 10 gia đình nạn nhân chất độc da cam tại các xã: Vũ Hội, Nguyễn Xá, Vũ Vinh, Minh Quang, Hồng Phong (Vũ Thư).

Đây đều là những gia đình có từ 2 - 4 nạn nhân chất độc da cam ở mức độ nặng, bị bệnh tâm thần hoặc bại liệt, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại gia đình các nạn nhân chất độc da cam, đại diện Hội Nhà văn Việt Nam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao tặng mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 2 triệu đồng. Nhân dịp này, Trung tâm Chăm sóc, tạo việc làm cho nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Vũ Thư đã trao tặng 10 gia đình nạn nhân chất độc da cam trên mỗi gia đình 300.000 đồng.

QUỲNH LƯU

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 24/7  
Thế giới: Gần 575 triệu ca mắc Covid-19  
Việt Nam: Giảm xuống còn 748 ca mắc Covid-19 mới  
Thái Bình: Các cơ sở y tế không tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 mới

Trong ngày, các cơ sở y tế không tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Hiện còn 1 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.  
19,49% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 3 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong đó, 85,63% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 19,49% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 3 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 125.030 trẻ, đạt hơn 60,4%.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19  
SỞ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292, 0914.590.476, 0227.3831.885

# Không chủ quan trước sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2022, cả nước ghi nhận hơn 113.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), 39 ca tử vong. Tại Thái Bình, từ ngày 1/1 - 15/7, toàn tỉnh cũng đã ghi nhận 71 ca mắc SXH, cao gần 2 lần so với cả năm 2021.

## Xuất hiện các ca nội sinh trên địa bàn tỉnh

Ngày 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ghi nhận một trường hợp mắc SXH nội sinh có địa chỉ tại xã Nam Cao (Kiến Xương). Ca bệnh được xác định là nội sinh vì hơn một tháng qua, bệnh nhân chỉ 6 tháng tuổi và người thân trong gia đình không ra tỉnh ngoài; tại xã Nam Cao cũng chưa ghi nhận có ca mắc SXH. Sau khi có thông tin về ca mắc, ngày 6/7, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương đã tiến hành điều tra thực địa. Kết quả điều tra, giám sát không phát hiện thêm bệnh nhân mới; điều tra còn trung truyền bệnh tại 30 hộ xung quanh nhà bệnh nhân phát hiện có muỗi Aedes rất cao. Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, với mầm bệnh nội sinh và thời tiết mưa kéo dài rất thuận lợi cho muỗi sinh sôi phát triển, nếu không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch môi trường, phun hóa chất lần 1. Đến ngày 14/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện điều tra, giám sát lần 2 và không ghi nhận phát sinh bệnh



Muối truyền bệnh sốt xuất huyết được tìm thấy ở các gia đình xung quanh nhà bệnh nhân.

nhân mới. Tuy nhiên, điều tra chỉ số còn trung tại 30 hộ xung quanh nhà bệnh nhân vẫn phát hiện có muỗi Aedes, nhiều ổ bọ gây trong các dụng cụ chứa nước, chậu cây cảnh và các chỉ số nguy cơ rất cao. Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, với mầm bệnh nội sinh và thời tiết mưa kéo dài rất thuận lợi cho muỗi sinh sôi phát triển, nếu không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch môi trường, phun hóa chất lần 1. Đến ngày 14/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện điều tra, giám sát lần 2 và không ghi nhận phát sinh bệnh

môi trường, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch...

Trường hợp ghi nhận ca mắc SXH nội sinh không phải hiếm gặp. Trong 71 ca mắc SXH ghi nhận trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 15/7/2022) có 54 ca ngoại sinh và 17 ca nội sinh ở thành phố Thái Bình (4 ca), Kiến Xương (4 ca), Vũ Thư (3 ca), Đông Hưng (2 ca), Thái Thụy (2 ca), Tiền Hải (1 ca), Quỳnh Phụ (1 ca). 7/8 huyện, thành phố đã ghi nhận có ca mắc nội sinh. Nếu không đề nghị Trung tâm Y tế huyện, xã Nam Cao tăng cường giám sát, chỉ đạo công tác vệ sinh

gây bệnh (SXH) đã lưu hành trong cộng đồng.

## Chủ động phòng, chống SXH từ mỗi gia đình, đơn vị, địa phương

Trước bối cảnh bệnh SXH đang gia tăng ở nhiều địa phương, mới đây Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Tại Thái Bình, các địa phương có ca mắc SXH đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống kịp thời. Tuy nhiên, qua thực tế vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong phòng, chống SXH. Ngoài sự lo là, chủ quan của người dân, công tác vệ sinh môi trường tại cộng đồng, cơ quan, đơn vị, các gia đình chưa triệt để. Nhiều nơi vẫn để muỗi gây SXH trú ngụ, sinh sản, phát triển. Người dân chưa thường xuyên lật úp, thu gom, loại bỏ các dụng cụ, phế thải, còn tình trạng để đọng nước trong chậu hoa, cây cảnh, không thay kính các dụng cụ chứa nước... Việc kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường ở nơi có ca mắc chưa sát tới từng hộ gia đình; chưa đánh giá chính xác mức độ đạt yêu cầu về vệ sinh môi trường trước khi tổ chức phun hóa chất. Công tác truyền thông tại nơi có ca mắc chưa cụ thể, chưa quan tâm đến việc tư vấn, hướng dẫn thực hành.

HOANG LANH

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

# Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp

(chinhphu.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT, ngày 11/7/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Theo Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi cả nước; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; hộ nghèo dân

tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo các lĩnh vực sau: Trồng trọt: Giống cây trồng, giá thể trồng cây, phân bón, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; hộ nghèo dân

Chăn nuôi: Con giống, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vaccine, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, công cụ, dụng cụ sản xuất. Lâm nghiệp: Giống cây trồng lâm nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Khai thác ngư nghiệp: Hỗ trợ hầm bảo quản thủy sản khai thác trên tàu cá; ngư cụ đánh bắt. Nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ giống, thức ăn, vaccine, hóa chất xử lý môi trường nuôi, chế phẩm sinh học, công cụ, dụng cụ sản xuất, lồng bè nuôi trồng

thủy sản, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản. Diêm nghiệp: Hỗ trợ vật tư, công cụ, dụng cụ trong sản xuất, chế biến muối. Theo Thông tư, sẽ thực hiện hỗ trợ tập huấn kỹ thuật; hỗ trợ cán bộ đến tận hộ gia đình tư vấn chuyển giao kỹ thuật theo các lĩnh vực nêu trên. Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ tập huấn kỹ thuật; hỗ trợ cán bộ đến tận hộ gia đình tư vấn chuyển giao kỹ thuật, kiến thức sản xuất nông nghiệp bảo đảm dinh dưỡng, sản xuất nông nghiệp an toàn, sử dụng lương thực, thực phẩm bảo đảm đủ dinh dưỡng theo tài liệu hướng